

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN XÁC NHẬN

HOÀN CẢNH GIA ĐÌNH KHÓ KHĂN

Kính gửi: Tổ dân phố : tổ 4, thôn Nghĩa Hiệp

UBND xã Liên Hiệp – huyện Đức Trọng – tỉnh Lâm Đồng

Tôi tên: Lô Mỹ Đài, sinh năm 1990

Đăng ký hộ khẩu thường trú tại: tổ 4, thôn Nghĩa Hiệp, xã Liên Hiệp, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

Nay tôi viết đơn xin xác nhận với nội dung như sau:

Con tôi là: Võ Ngọc Kim Linh, sinh ngày 06/06/2023, bị bệnh tim bẩm sinh, phát hiện lúc bé được 4 tháng tuổi. Thời điểm đó bé hay quấy khóc, mệt và tím tái. Gia đình đưa bé khám tại bệnh viện Nhi Lâm Đồng được chẩn đoán : Đảo ngược phủ tạng; - Tim bẩm sinh có tím và chuyển tuyến xuống bệnh viện Nhi Đông II Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại bệnh viện Nhi Đông II Thành phố Hồ Chí Minh bé được khám và chẩn đoán: thất phải hai đường ra, tứ chứng Fallot, đảo ngược phủ tạng. Bé được cho về điều trị tại nhà bằng thuốc đặc trị hàng ngày, theo dõi và tái khám hàng tháng.

Sau đó gia đình chuyển bé sang khám bên Viện Tim Thành phố Hồ Chí Minh, cũng được chẩn đoán tương tự bên bệnh viện Nhi Đông II Thành phố Hồ Chí Minh và tiếp tục về điều trị tại nhà bằng thuốc đặc trị hàng ngày, theo dõi và tái khám hàng tháng.

Gần đây bé có biểu hiện mệt, tím tái, khó thở thường xuyên hơn với thời gian dài hơn nên khi tái khám tại Viện Tim Thành phố Hồ Chí Minh được hội chẩn và lên lịch mổ cho bé vào ngày 17/6/2024.

Hiện tại, hoàn cảnh gia đình tôi gặp khó khăn, tôi ở nhà chăm sóc con hoàn toàn không có thu nhập. Chồng tôi làm nhân viên nhà nước với mức lương tương đối thấp, không có thêm thu nhập khác. Kinh tế gia đình phụ thuộc hoàn toàn vào lương của chồng. Hàng tháng bé phải đi bệnh viện để tái khám và theo dõi.

Nay tôi làm đơn xin xác nhận này, kính gửi đến Ủy Ban Nhân Dân xã Liên Hiệp xác nhận cho gia đình tôi có hoàn cảnh khó khăn nhằm mục đích xin được hỗ trợ phẫu thuật tim miễn phí và giảm bớt tiền viện phí cho bé.

Rất mong sự giúp đỡ của cơ quan chức năng, tôi vô cùng cảm ơn.

Đức Trọng, ngày 29 tháng 5 năm 2024

XÁC NHẬN

Người làm đơn

Tổ 4, thôn Nghĩa Hội, xã Liên Hiệp
Xác nhận, theo đơn trình bày của gia đình Bà Lô Mỹ Đài
là đúng, gia đình rất khó khăn. Kính chúc các cấp ngày tốt
Nghĩa Hội Ngày 2.6.2024
Bí thư kiêm Tổ trưởng Tổ 4

Mỹ Đài

Lô Mỹ Đài

XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ

Nguyễn Văn Trường

UBND xã xác nhận gia đình có
kinh tế khó khăn - 1.



HỘI CHỮ TỊCH

Nguyễn Văn Trường